

เดือน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
กิจกรรมต่อเนื่อง	คำสั่งการของหน่วยงานที่ 174/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุติของแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ประจำปีงบประมาณ 2567	1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยุติของแห่งประเทศไทย (ศปท. ยสท.) ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2567 2. ส่วนงานทบทวน และพิจารณาโครงการยุติของแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567	ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์	- ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายฝ่ายการพิมพ์ไปรษณีย์ ไร้พรมแดน ผ่านสื่อกลุ่มฝ่ายการพิมพ์ - จัดทำสมุดบันทึกทรัพย์สินของฝ่ายการพิมพ์		
					รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมธุรกิจ 1. เข้าร่วมการประชุมและทำงาน ศปท. ยสท. ครั้งที่ 2/2567 และเข้าร่วมประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 สึกอำนวยการ	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมธุรกิจ 1. ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายและข่าวสารด้าน ศปท. ให้พนักงานบริหาร	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมธุรกิจ 1. ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายและข่าวสารด้าน ศปท. ให้พนักงานบริหาร	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมธุรกิจ 1. ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายและข่าวสารด้าน ศปท. ให้พนักงานบริหาร	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมธุรกิจ 1. ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายและข่าวสารด้าน ศปท. ให้พนักงานบริหาร	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบด้านวัฒนธรรมธุรกิจ 1. ประชุมสัมมนาให้พนักงานบริหารนโยบายและข่าวสารด้าน ศปท. ให้พนักงานบริหาร		
เป้าหมายรายเดือน	3	9	11	9	15	9	13	9	8	5	5	4
ผลงานรายเดือน	3	9	11	9	15	9	13	9	8	5	5	4
ผลงานสะสม	3	12	23	32	47	56	69	78	86	91	96	100